





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>ยกระดับบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ผ่านชุมชนบำบัดและ Home Ward</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมืองออนไลน์, สำนักข่าวไทย, ผจก., tnn, hfocus, bangkokbiznews, thaitodaynews, newtv, thailandplus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จ.ปทุมธานี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด โดย สบยช. เป็นสถาบันเฉพาะทางระดับชาติในด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยจากยาเสพติด ให้บริการบำบัดรักษาและรับส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดครอบคลุมตั้งแต่ประเมินคัดกรอง บำบัดแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามหลังการรักษา ยกระดับการดูแลด้วยชุมชนบำบัด ช่วยผู้ป่วยพัฒนาตนเอง ปรับความคิด พฤติกรรม พัฒนาทักษะอาชีพและสังคม พร้อมการดูแลที่บ้านหรือ Home Ward ผู้ป่วยยาเสพติด พบได้ผลดี และได้ขยายรูปแบบบริการไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด 184 แห่งทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>- นายศักดิ์พัฒน์ สวัสดิ์สุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งเขาหลวง ร่วมกันลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเข้าควบคุมผู้ต้องหาทางจิต มีอาการคลุ้มคลั่ง โดยการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจาก 3 พลังประสาน ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง ตำรวจ และสาธารณสุข ให้การช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย เป็นผู้ป่วยกลุ่มสี่สั้ม คือผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชร่วมด้วย อยู่ในระยะอาการกำเริบ มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง สร้างความหวาดระแวง และอาจก่อเหตุร้ายแก่ครอบครัว และชุมชน ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลทุ่งเขาหลวง และ หมู่ 1 ตำบลเหล่า ทั้งสองรายมีลักษณะคล้ายกัน คือไม่หลับไม่นอนในยามวิกาล พูดคนเดียว เอะอะโวยวาย หวาดระแวง ทางโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงจึงได้ดำเนินการถอนพิษยาและช่วยดูแล บำบัด ฟื้นฟู และจะทำการส่งตัวต่อเพื่อเข้ารับการรักษา ตามกระบวนการของทางสาธารณสุขที่โรงพยาบาลมินิธัญญารักษ์ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดทั้งสองราย กลับมามีอาการที่ดีขึ้น สามารถส่งผู้ป่วยคืนสู่ชุมชน โดยมีทีมปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน ร่วมกับ รพ.สต. ช่วยกำกับ ติดตาม ประเมินผลและดูแลอย่างใกล้ชิด ต่อไป</p>	
<p>คืบหน้าร่างกฎหมายของ สร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันร่างกฎหมายต่าง ๆ ของ สร. ว่า กฎหมายที่ สร. เสนอไปในตอนนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภา และยังไม่ผ่านความเห็นชอบของ ครม. ร่างที่มีความคืบหน้าสุดน่าจะเป็น (ร่าง) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. ... ที่เป็นการแยกตัวออกมาจาก ก.พ. และมาดำเนินการผ่าน ก.สร.แทน คาดว่าจะนำเสนอ ครม.ได้ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ สำหรับ (ร่าง) พ.ร.บ.อสม. พ.ศ. ... ยังติดระเบียบของกรมบัญชีกลางที่ยังไม่อนุมัติให้ผ่าน ส่วน (ร่าง) พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ... ยังติดเรื่องของการจัดตั้งกองทุนสุขภาพจิตที่มาจากการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด แต่มีแนวโน้มว่าจะผ่านร่างกฎหมายได้เร็ว</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>ร้านยาชุมชนอบอุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมืองออนไลน์, ผจก., hfocus, bangkokbiznews, tnn, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยกรณีที่แพทยสภาใช้กระบวนการยุติธรรมทางปกครองกับ สปสช. และสภาเภสัชกรรม เรื่องประกาศของ สปสช. ให้ประชาชนที่มีภาวะเจ็บป่วยเล็กน้อยใน 16 กลุ่มอาการไปรับยาจากเภสัชกรในโครงการ "ร้านยาชุมชนอบอุ่น" ได้นั้น จากการหารือกับนายกแพทยสภา เลขาธิการแพทยสภา พบว่าแพทยสภาไม่ได้กีดกันการให้รับยาที่คลินิกการที่มีเภสัช แต่มีบางโรคที่ห่วงใย ดังนั้นจะให้ทั้ง 3 ฝ่ายมาหารือกัน โดย รมว.สร.จะเข้าร่วมด้วย คุยแล้วจบหรือไม่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จบก็ไม่ใช่ไร แต่คิดว่าน่าจะดีขึ้น เดินต่อได้ ทั้งนี้ การพัฒนานโยบายดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และสร้างระบบกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนได้รับการรักษาที่ปลอดภัยและเหมาะสม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, hfocus, isranews, thecoverage, brighttv, thebetter)</p> <p>- แพทยสภาออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อโครงการ "ร้านยาชุมชนอบอุ่น" โดยมองว่าการจ่ายยาโดยเภสัชกรอาจไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบางกรณีร้ายแรง เช่น การวินิจฉัยภาวะไตตึงอักเสบผิดพลาด เพื่อคุ้มครองประชาชน แพทยสภาได้ยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้ "หยุดและทบทวน" โครงการดังกล่าว พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข ได้แก่ 1.สร้างแนวทางปฏิบัติระหว่างแพทย์และเภสัชกร 2.ปรับปรุงระบบการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 3.กำหนดกลุ่มอาการที่ปลอดภัยสำหรับเภสัชกรในการจ่ายยา ทั้งนี้ การยื่นฟ้องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง โดยแพทยสภานำให้ทุกฝ่ายระมัดระวังการให้ข้อมูล เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการพิจารณาในศาล</p>	
<p>นวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยฯ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, daradaily, bangkokbiznews, thereporters, thailandplus, thaitodaynews, hfocus)</p> <p>- นายเดชอติคม์ ขาวทอง รรมช.สส. เปิดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วย 5 นวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก “ยางยืดพิชิตโรค - ผ่างไข่มะกรูด - ชักรอก - ผ้าขาวม้าคลายปวด - ตาราง 9 ช่อง” สร้างความเชื่อมั่นและยกระดับนวัตกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ</p>	
<p>จัดประชุมสุขภาพช่องปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, hfocus, prd.)</p> <p>-นายเดชอติคม์ ขาวทอง รรมช.สส. เผยไทยถือเป็นผู้นำด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเป็นประเทศต้นแบบด้านสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะนโยบายการบูรณาการการดูแลสุขภาพช่องปากกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพช่องปากที่จำเป็น ส่งผลให้นานาชาติมีความเชื่อมั่น และให้ไทยโดยกรมอนามัยร่วมภาคีเครือข่าย 6 องค์กร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุขภาพช่องปากโลกครั้งแรก วันที่ 26-29 พ.ย.67 ที่ รร.เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์</p>	
<p>แต่งตั้งนักบริหารระดับต้น สส.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามในหนังสือแต่งตั้งนักบริหาร ระดับต้น สังกัด สธ. จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. พญ.ณิชาภา สวัสดิทานนท์ ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และ 2.นายสมศักดิ์ กริชชัย ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก</p>	
<p>ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, สวท., thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยกรมฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยมาตรฐานยาสมุนไพรใหม่ 17 มอโนกราฟ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการใช้ขึ้นทะเบียนตำรับยาควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร เพิ่มการพึ่งพาตนเอง และสนับสนุนการส่งออกสมุนไพร ได้แก่ ยาแคปซูลบัวบก ยาชงบัวบก ช่อดอกกล้วยเทศเมีย ขันทองพยาบาท เปลือกต้นข่อย ยาแคปซูลกระชาย ยาชงกระชาย กวาวเครือ กวาวเครือแดง มะขามแขก ยาแคปซูลใบมะขามแขก ยาชงใบมะขามแขก ยาแคปซูลพริกไทยดำ ระย่อม ใบส้มป่อย ผักส้มป่อย ว่านร้อนทอง และปรับปรุงมอโนกราฟบัวบกในส่วนการหาปริมาณสาระสำคัญ และมอโนกราฟขมิ้นชันในส่วนการตรวจสอบเอกลักษณ์สมุนไพรเชิงคุณภาพด้วยวิธีใหม่ ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลทางเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด https://www.bdn.go.th/thp/home</p>	
<p>ยกระดับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, thaitoday)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. และ น.ส.กนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคณะศึกษาดูงานกระบวนการผลิตพลาสติกกรีซเคิล ณ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) จ.นครปฐม เป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกชนิดเพ็ท (PET) มักใช้เป็นบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม ที่มีกระบวนการกำจัดสารปนเปื้อนตามหลักเกณฑ์ที่ ออย.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กำหนด และการนำมารีไซเคิลเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยตามโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี ยืนยันถึงความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยและแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน และรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน</p>	
<p>พัฒนาคุณภาพการตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipr.net)</p> <p>- นพ. ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การวินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวานจำเป็นต้องใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะการตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด เฉลี่ยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา หรือที่รู้จักกันในชื่อการตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่แพทย์ใช้ในการวางแผนการรักษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีชุดตรวจ HbA1c หลากหลายถึง 58 ชุดตรวจ เพื่อให้การตรวจ HbA1c ของห้องปฏิบัติการทุกแห่งได้มาตรฐานเดียวกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ดำเนินการทดสอบความชำนาญการตรวจ HbA1c แก่ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ โดยเปรียบเทียบผล กับค่ากำหนดอ้างอิงจากห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถปรับปรุงคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ผลการตรวจจึงมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการวินิจฉัย การรักษา และการติดตามภาวะความเสี่ยงของโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายประกันคุณภาพการตรวจเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดและฮีโมโกลบินเอวันซี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โทร. 0 2951 0000 ต่อ 98091 หรือ 99190</p>	
<p>ฟันปลอมเรื่องของสูงวัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- สถาบันทันตกรรม แจ้งเตือนผู้ที่ใส่ฟันปลอม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หากพบฟันปลอมชำรุด ชยับ หลวมหรือหลุดง่าย ไม่ควรใส่หรือใช้งานต่อ ควรรีบพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไข หากหลุดลงหลอดลมหรือกลืนลงช่องท้อง อาจอันตรายถึงชีวิต</p>	
<p>โควิด 19</p> <p>1. สะท้อนบทเรียนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีปลัด สธ. สะท้อนบทเรียนโรคระบาด โควิด 19 สู่วางทางป้องกันในอนาคต ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการป้องกันควบคุมโรค โดยชื่นชมกรมควบคุมโรคที่มีการทำงานในระดับเครือข่าย ซึ่งสำคัญมาก สสอ.ต้องเข้มแข็งขึ้น ทำงานคล้ายศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ CDC สหรัฐฯ ต้องมีการเช็กระบบให้สอบสวนโรคได้ด้วย แต่ สคร.ภายในจังหวัดคงไม่พอ ต้องเตรียมการอย่าประมาท สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต้องเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการ โดยเฉพาะบุคลากรเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาด สำหรับอนาคตต้องจัดการภาวะฉุกเฉินทั้งโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การขาดแคลนบุคลากร ดังนั้น ต้องสร้างเครือข่ายจัดโครงสร้างการทำงานแต่ละระดับให้สอดคล้องกัน ส่งเสริมขีดเจเนรววดเร็ว มีแผนบูรณาการร่วมกัน ใช้ AI เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพช่วยคาดการณ์การระบาด จัดตั้งและพัฒนา MOPH Financial Data Hub เร็วทันทันต่อเหตุการณ์</p> <p>2. รับมือข่าวลวง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, thejournalistclub)</p> <p>- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดเสวนา “ข้อมูลบิดเบือนบนสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจรับวัคซีนอย่างไร” โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สื่อสารมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพ มาร่วมพูดคุยถึงการรับข้อมูลข่าวสาร และหาแนวทางการจัดการหรือการให้ข้อมูลการรับวัคซีนที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยแนะนำให้ใช้หลัก Knowledge-Attitude-Action ในการสื่อสาร นำเสนอข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยไม่ใส่ความรู้สึกส่วนตัว รับข่าวสารจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขโดยตรง การสร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้ เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้รอดพ้นวิกฤติจากการหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือน</p>	
<p>แผนงานก้าวสู่ปีที่ 23 ของสปสช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยแผนงานก้าวสู่ปีที่ 23 ของสปสช. ในปีงบประมาณ 2568 เตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ บริหารจัดการกองทุนฯ, การมีบริการสาธารณสุขรองรับการเข้าถึงบริการของปชช. การคุ้มครอง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลักประกันสุขภาพของปชช., การมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสียและกลไกอภิบาล และระบบบริหารจัดการองค์กร พร้อมกำหนด 15 จุดเน้นการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทย</p>	
<p>สปสช.เพิ่มยาสมุนไพรไทย ดูแล 10 กลุ่มโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, hfocus, thecoverage)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. เห็นชอบรายการยาสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันสำหรับผู้ป่วย 10 กลุ่มโรคและอาการสำคัญ รวมถึงกำหนดการจ่ายชดเชยค่ายาสมุนไพรตามคอร์สการรักษาต่อครั้ง และให้คลินิกแพทย์แผนไทยภาคเอกชนเบิกจ่ายยาสมุนไพรได้ โดยกำหนดเป้าหมายการเพิ่มการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักฯ ด้านสมุนไพรอย่างน้อยร้อยละ 10 จากปี 2567 และลดการใช้ยาแผนปัจจุบันในกลุ่มอาการเดียวกันอย่างน้อยร้อยละ 5 รวมถึงเตรียมประสานกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ และกรม สบส. ในการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้สามารถจัดบริการนวด อบ ประคบเพื่อการรักษา และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามมาตรา 3 ในระบบบัตรทอง และให้ สปสช. ออกแบบกลไกบริหารงบประมาณ เสนออนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และกลับมาเสนอคกก.พิจารณาต่อไป</p>	
<p>เพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, พักข่าว, สำนักข่าวไทย, ผจก., sondhitalk, news1live, thaitv5hd, INN)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยบอร์ด สปสช.เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการพัฒนาระบบมาตรฐานและคุณภาพของนโยบายล้างไต ภายใต้อำนาจหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการเพิ่มสัดส่วนบริการล้างไตทางช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรายใหม่ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 การควบคุมค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังให้ไม่เกินร้อยละ 12 ในระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกินร้อยละ 15 ในระยะเวลา 10 ปี และการลดจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังรายใหม่ที่เลือกวิธีล้างไตให้ต่ำกว่าจำนวน 1.6 แสนรายในระยะเวลาเวลา 10 ปี รวมถึงการนำนโยบายล้างไตทางช่องท้องวิธีแรก (PD First) กลับมาใช้</p>	
<p>สสส.ดันกีฬา E-sport หนุนเยาวชนไทย ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน , สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, mcot, innnews, thaipr.net, linetoday)</p> <p>-เครือข่ายเยาวชน YSDN (Youth Strong & Development Network) ภายใต้อำนาจสำนักงานเครือข่ายงดเหล้า (สคล.) โดยการสนับสนุนของ สสส. จัดการแข่งขันกีฬา E-Sport ภายใต้อำนาจ YSDN ว่างทอง FREE FIRE E-sport 2024 ครั้งที่ 3 ตั้งเป้าดันกีฬา E-Sport หนุนเด็กไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนัน และยาเสพติด มีเยาวชนจากโรงเรียนในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 12 ทีม รวม 48 คน</p> <p>นายจักรินทร์ กลิ่นอาจ เจ้าหน้าที่เครือข่ายเยาวชน YSDN (Youth Strong & Development Network) ภายใต้อำนาจสำนักงานเครือข่ายงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ผลการดำเนินงาน 3 ปี ที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างชัดเจน จากการสำรวจล่าสุดปี 2567 พบว่าเยาวชนอายุระหว่าง 12-15 ปี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 แสดงว่ามีแนวโน้มและทิศทางที่ดีขึ้นในการดำเนินงานลดและป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ รวมไปถึงเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อีกด้วย</p>	
<p>หนุน กม. 'ลาคลอด 180 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนหญิงและเครือข่ายขับเคลื่อนลาคลอด 180 วัน สนับสนุนโดย สสส. จัดสัมมนาทางวิชาการ "อนาคตแรงงาน การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมารดากับการลาคลอด 180 วัน และการจ้างงานภาครัฐ" เพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการลาคลอด มุมมองในมิติของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และสภาองค์การนายจ้าง เป็นการส่งเสริมสิทธิให้กับสังคม</p> <p>นายชินโซชิ สงสังข์ ประธานอนุกรรมการด้านประกันสังคม วุฒิสภา กล่าวถึงความคืบหน้า (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่มีประเด็นแก้ไขสิทธิลาคลอดในการเพิ่มสิทธิลาคลอดเป็น 180 วัน ว่า กำลังอยู่ในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร โดยยืนยันที่จะผลักดันให้สิทธิลาคลอดเป็น 180 วัน ด้วยเหตุผลทางสรีระร่างกายของสตรี หรือมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลก มาตรฐานที่กรมอนามัย สธ. รวมถึงเหตุผลด้านจิตวิทยา ความอบอุ่นจากอกแม่และค่าน้ำนม จึงควรเพิ่มสิทธิการลาคลอดให้เป็น 180 วัน ขณะนี้ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การลา แต่ปัญหาที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สำคัญคือ ใครจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าชดเชยจากการลาคลอด ทำให้นายจ้าง และ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ต้องจ่ายเงินชดเชยเพิ่มขึ้น ซึ่งล่าสุด คณะกรรมาธิการฯ มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิลาคลอดจาก 98 วัน เป็น 120 วัน โดยเสนอให้นายจ้าง และ สปส.ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นฝ่ายละ 60 วัน เราจึงต้องหาวิธีทำอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นการของทั้งสองฝ่าย ซึ่งหากจะสนับสนุนสิทธิลาคลอด 180 วัน เสนอเงื่อนไขและปรับสูตรใหม่ คือ ให้นายจ้างจ่ายเพียง 60 วัน และให้ สปส. จ่าย 120 วัน ซึ่งไม่กระทบต่อความมั่นคงของ สปส.มากนัก เนื่องจากผู้ใช้แรงงานส่งเงินสมทบอยู่แล้ว</p> <p>นายเชียว จำปาทอง รองประธานคณะกรรมการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการฯ กำลังพิจารณารายละเอียดในแต่ละประเด็นและมาตรา เบื้องต้นคาดว่าพิจารณาครบถ้วนแล้ว หลังจากนั้นจะมีการประชุมในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระต่อไป และนำไปสู่วุฒิสภา จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการประกาศใช้การเพิ่มสิทธิลาคลอด 180 วัน ในต้นปีหน้าได้หรือไม่</p>	
<p>วางแผนอนามัยการเจริญพันธุ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ,)</p> <p>-ศ.นพ. อรรถพร ใจสำราญ" นายกสมคามอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบัน วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์อายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ (Unintended Pregnancy) สูงมาก ส่งผลให้ปัญหาเกิดท้องไม่พร้อมตามมา กลายเป็นปัญหาทางสังคม ดังนั้นการให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี จึงสำคัญมากสำหรับประเทศไทย แม้อัตราเด็กเกิดใหม่และการเจริญพันธุ์โดยรวมจะลดลงแล้วก็ตาม ล่าสุดสภามอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) ได้จัดทำเว็บไซต์ www.Her-Choices.com เพื่อยกระดับการสื่อสารเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น และคนหนุ่มสาว ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง นวัตกรรมใหม่ ยา และสถานบริการ โดยมีระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ทั้งทางการแพทย์และเภสัชกรรม ถือเป็น การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน</p>	
<p>ตั้งเป้าลดตายอุบัติเหตุลง 50 % ในปี 2573</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โลกวันนี้, linetoday, newtv,, voivetv,)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานการเปิดงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 16 "สานพลังเข้มแข็ง สร้างกลไกเข้มแข็ง เพื่อถนนไทยปลอดภัย" Road Safety Stronger Together ตั้งเป้าลดตายจากอุบัติเหตุลง 50 % ในปี 2573 ด้าน ศปถ.-มหาดไทย-คมนาคม-สาธารณสุข-รัฐสภา-สสส.-ภาคีเครือข่าย สานพลังสร้างระบบ-เชื่อมโยงเครือข่ายแก้ไข ปัญหาทุกภาคส่วน ผลักดันติดตามประเมินผล-ควบคุมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง</p>	
<p>นโยบาย 3 เสาหลักของสภาเกษตรกร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช นายสภาเกษตรกร วาระที่ 11 (พ.ศ.2568-2570) นำเสนอนโยบาย 3 เสาหลักของสภาเกษตรกร ภายใต้วิสัยทัศน์ สภาฯ เคียงข้าง สร้างวิชาชีพชั้นนำ ทำให้ประชาชนวางใจ ได้แก่ 1) NEXT Generation 2) NEXT Innovation 3) NEXT Society และ 9 นโยบายเรื่อง</p>	
<p>สคร.9 เดือนโรคมือ-เท้า-ปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ ข่าวสด)</p> <p>-นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เผย สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 18 พฤศจิกายน 2567 มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 5,872 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 1) จ. นครราชสีมา มีผู้ป่วยจำนวน 2,654 ราย 2) จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วยจำนวน 1,833 ราย 3) จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วยจำนวน 935 ราย 4) จ. ชัยภูมิ มีผู้ป่วยจำนวน 450 ราย กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 1 ปี รองลงมาคือ 2 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ ทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองและสถานศึกษาสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคมือเท้าปาก จากกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด</p>	
<p>10 ประเทศปลอดภัยที่สุดในโลกประจำปี 2025</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand)</p> <p>- Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) เผยรายงานประจำปี "ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกประจำปี 2025" ประเมินใน 42 ประเทศยอดนิยม พิจารณาจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวอเมริกัน และข้อมูลจากดัชนีสันติภาพโลก,</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Numbeo และ GeoSure Global ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ช่วยให้ BHTP สามารถจัดอันดับความปลอดภัยของประเทศได้ โดยอ้างอิงจากอัตราการเกิดอาชญากรรม ความเสี่ยงเรื่องก่อการร้าย ระบบสาธารณสุขและอื่น ๆ แต่ไม่ได้นำเรื่องเหตุก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ไม่รู้ล่วงหน้า และภัยธรรมชาติมาพิจารณาการจัดอันดับ</p> <p>สำหรับประเทศที่ปลอดภัยที่สุด 10 อันดับ ในปี 2025 ได้แก่ 1. ไอซ์แลนด์ มีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำ มีความสงบสันติและประชากรน้อย ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ ออสเตรเลีย เนื่องจากมีสถานที่ตั้งเป็นเอกเทศ ห่างไกลผู้คน และอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ แต่ต้องระวังสัตว์ป่าที่อันตราย ตั้งแต่แมงกะพรุนพิษไปจนถึงจระเข้สุดอันตราย 3.แคนาดา 4.ไอร์แลนด์ 5. สวิตเซอร์แลนด์ 6.นิวซีแลนด์ 7.เยอรมนี 8.นอร์เวย์ 9.ญี่ปุ่น และ 10.เดนมาร์ก</p>	
<p>วัคซีนฝัดซาซิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เคลิโนวิส, thebangkokinsight, TNN)</p> <p>- สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า WHO แถลงการณ์ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2567 อนุมัติให้วัคซีน “แอสซี16เอ็ม8” ของบริษัท เคเอ็ม ไบโอบีโอดี เป็นวัคซีนฝัดซาซิงตัวที่สอง ซึ่งได้รับการรับรองอยู่ในบัญชีวัคซีนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก (Emergency Use Listing Procedure (EUL)) เพื่อให้ประเทศที่ต้องการวัคซีนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นและทันท่วงที</p>	
<p>จีนพบอัตราการรอดชีวิตจาก ‘มะเร็ง’ เพิ่มขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (xinhuathai)</p> <p>- ศูนย์มะเร็งแห่งชาติจีนรายงานว่า อัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็ง ระยะ 5 ปี ของจีนพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งได้นานอย่างน้อย 5 ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40.5 ในปี 2015 เป็นร้อยละ 43.7 ในปี 2022 แต่ยังคงมีความท้าทายในการจัดการความเหลื่อมล้ำระดับภูมิภาคในการเข้าถึงการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งอย่างมีคุณภาพ</p>	